

พายุ'เตี้ยนหมู่'ซัดเหนืออ่วม สะพานขาด-จมน้ำดับ3

เหนืออ่วมพายุ "เตี้ยนหมู่" แม่น้ำวังพัดสะพานขาดที่ จ.ลำปาง
ส่วนน้ำนําดิตตั้งสะพานแบ่ริงไข้แทน ขณะที่เชียงรายดับ 3 ศพ
น้ำท่วมกว่า 100 หลัง

อ่านต่อหน้า 2

พายุ

จากอิทธิพลของพายุไซร่อน "เตี้ยนหมู่" ทำให้ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.ลำปาง จนกระทั่งช่วงสายวันที่ 20 สิงหาคม กระแสน้ำในแม่น้ำวังที่ไหลเชี่ยวกรากและมีสีขุ่นแดงทำให้สะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำวัง บริเวณบ้านห้วยข่อย หมู่ 7 เข้มต่อบ้านแม่สุก ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ ถูกกระแสน้ำในแม่น้ำพัดเอากกลาง สะพานคอนกรีตจมหายไปใต้น้ำ ทำให้สะพานขาดใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านไม่สามารถใช้ข้ามแม่น้ำต้องหลีกเลี่ยงอ้อมไปใช้สะพานหมู่บ้านใกล้เคียงแทนชั่วคราว

ขณะที่ นายเกรียงศักดิ์ แสงยุหน์ นายอำเภอวังเหนือ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ปก.สาขาวังเหนือ และอบต.วังซ้าย และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยวังเหนือ ให้นำป้ายห้ามผ่านไปติดตั้งหัวสะพานทั้งสองฝั่ง เพื่อไม่ให้ประชาชนสัญจรผ่าน เนื่องจากกลางสะพานขาดออกจากกัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าเตือนด้วย ขณะเดียวกัน ศูนย์ ปก.เขต 10 ลำปาง ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเรือ 2 ลำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสะพานที่แม่น้ำวังไหลผ่านตามหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังหากขับรถข้ามควรใช้ความระมัดระวังเพราะน้ำในแม่น้ำยังมีสีขุ่นแดงและระดับยังทรงตัวไม่ลดลง และพบว่าสะพานบ้านใหม่หลายทำ ใน ต.วังซ้าย ซึ่งแม่น้ำวังไหลผ่าน ได้หลุดตัวแต่จากการตรวจสอบพบว่ารถยังวิ่งผ่านได้ตามปกติ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่แม่น้ำฝนมุดตกแต่ท้องฟ้ายังคงครึ้มฝน พร้อมเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือหากมีฝนตกเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน

ด้าน นายชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ วิศวกรกองช่าง อบจ.ลำปาง ได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีสะพานขาดที่ อ.วังเหนือ ว่า สะพานห้วยข่อยตัวนี้แจ้งหยุดห้าม

สัญจรมานานกว่า 2 ปีแล้ว เพราะตอม่อทรุดจากพายุเมื่อ 2 ปีก่อน ตามสภาพไม่มีรถยนต์ข้ามแล้ว ก่อนหน้านี้ได้จัดสรรงบประมาณแก้ไขซ่อมแซมนับตั้งแต่ปิดการจราจร น้ำหลากแรงมากมาพร้อมกอตันไฟ ต้นไม้ใหญ่ ไหลปะทะสะพานเข้าสู่อุทธานแรงด้านไม่ไหว

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นของ อบจ.ลำปาง เป็นสะพานแคบเพื่อใช้เข้าพื้นที่การเกษตร โดยได้ขุดและทรุดตัวเมื่อปี 2557 จากนั้นได้ซ่อมแซมในปีนี้ ซึ่งปกติสะพานแห่งนี้ไม่ค่อยมียานพาหนะใช้สัญจรเท่าใด ส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ อ.แม่จรม จ.น่าน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมามีเกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้สะพานบ้านกัวน้ำ หมู่ 9 ต.หนองแดง เป็นสะพานเชื่อมต่อกับบ้านน้ำตวง หมู่ 9 ต.น้ำพาง สะพานอยู่ห่างจากบ้านน้ำตวงประมาณ 300 เมตร คอสะพานด้านบ้านกัวน้ำขาด ทำให้ยานพาหนะไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้

ล่าสุด วันนี้ (20 ส.ค.) นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า พายุไซร่อน "เตี้ยนหมู่" ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในวันที่ 19-20 สิงหาคม ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ อ.แม่จรม จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายเบื้องต้น พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้นายศิริชัยอิทธิ วงศ์ศุภกิจ นายอำเภอแม่จรม ร่วมกับ อบต.หนองแดง อบต.น้ำพาง เข้าสำรวจความเสียหาย และเร่งซ่อมแซมสะพานเพื่อให้ราษฎรได้สัญจรผ่านไปมาได้

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายประสพชัย ปรารงค์ทอง ผอ.แขวงทางหลวงน่านที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้นำสะพานแบริ่งเข้าไปติดตั้งที่บ้านน้ำตวง-บ้านกัวน้ำแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของราษฎรในพื้นที่ อย่างไรก็ตามวันนี้ (20 ส.ค.) ติดตั้งได้ด้านเดียว และจะเร่งติดตั้งให้เสร็จในวันที่ 21 สิงหาคม ส่วนการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวต้องรอดำเนินการต่อไป

ส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ จ.เชียงราย ทำให้น้ำในลำห้วยนางแลในเพิ่มระดับสูงขึ้นโดยได้รับน้ำจากเทือกเขาตอยนางแลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในเขต ต.บ้านคู ต.นางแล ต.ท่าสุด และ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย โดย นายบุญสูง เดชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉิน โดยได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่บ้านห้วยพลู ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ระดับน้ำสูงกว่า 50 เซนติเมตร จนถึง 1 เมตร โดยเฉพาะในซอยโครงการฟ้าไทย หรือหลังตลาดฟ้าไทย บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมประมาณ 100 หลังคาเรือน ทำให้การเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากและรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ด้านเทศบาลตำบลท่าสุดได้นำเรือไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เข้าออกหมู่บ้าน

ขณะที่ชาวบ้านอาศัยริมฝั่งลำน้ำสาขาของแม่น้ำแม่ข้าวต้ม ต้องเก็บข้าวของขึ้นบนที่สูง นอกจากนี้ น้ำยังไหลท่วมผิวการจราจรบางจุดของถนนพหลโยธิน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แต่ยังไม่กระทบต่อการสัญจร ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำจากฝั่งตะวันตกของถนนพหลโยธินสายเชียงราย-แม่จันตลอดทั้ง 4 ทับล โดยน้ำได้เริ่มเข้าเอ่อท่วมบางชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มเขต ต.ท่าสุด และ ต.นางแล โดยเฉพาะชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือและระบายการจราจรให้คล่องตัว

สำหรับสถานการณ์ในอำเภออื่นๆ เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจแม่น้ำจันในเขต อ.แม่จัน พบว่า มีระดับเพิ่มสูงขึ้น จึงประกาศเตือนชาวบ้านให้เก็บของไว้บนที่สูงโดยเฉพาะเขต ต.ป่าตึง และตลาดแม่จัน ขณะที่แม่น้ำคำ อ.แม่จัน ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1 เมตร และลำน้ำสาขายางแดนไทย-เมียนมาร์ ด้าน อ.แม่สาย ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.50 เมตร ยังไม่มีน้ำเอ่อล้น

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม จ.เชียงราย พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและพายุลมพัดแรง จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ อ.แม่จัน มีผู้เสียชีวิตชื่อ นายจันทร์ ยินยง แส่น อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 17/9 หมู่ 11 ต.ป่า

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5419

หน้า: 1 (บนขวา), 2

Col.Inch: 105.94 Ad Value: 233,068

PRValue (x3): 699,204

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: พายุ'เตี้ยนหมู่'ซัดเหนืออ่าวมะฆาต-จมน้ำดับ3



■ น้ำป่า ■ อิทธิพลของพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักและดินโคลนถล่มสะพานบ้านกวน้ำ หมู่ 9 ที่เชื่อม ต.หนองแดงและ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน จนคอสะพานขาด เจ้าหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์สะพานเบร้งมาติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 20 ส.ค.

ตั้ง ช่วงเกิดฝนตกหนักคืนที่ผ่านมาได้ออกจากบ้านโดยไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบ จนรุ่งเช้าพบเสียชีวิตจมน้ำอยู่ในแม่น้ำจัน โดยศพติดอยู่กับประตูระบายน้ำ หมู่ 10 ต.ป่าตึง ซึ่งเป็นหมู่บ้านถัดไป คาดว่าผู้ตายออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระแล้วพลัดตกลงไป ที่ อ.แม่สรวย นายเทพ แสงแก้ว อายุ 58 ปี ชาวบ้านห้วยขี้เหล็ก ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย ตกลงไปในลำห้วยภายในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันค้นหาจนพบร่างแล้ว ส่วนที่ อ.เมือง เชียงราย พบผู้เสียชีวิตชื่อ นายบุญเรือง พุ่มธวงค์ บ้านเลขที่ 184 หมู่ 5 ต.ห้วยสัก ตกลงไปในลำน้ำธรรมชาติตรงสะพานบ้านสันสลี หมู่ 15 ต.ห้วยสัก ซึ่งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันค้นหาซึ่งพบห่างจากจุดที่หายไประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านวังขี้เหล็ก หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พื้นที่รับน้ำต่อจาก จ.สุโขทัย น้ำในคลองเมม หรือแม่น้ำยมสายเก่าเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ติดลำคลองดังกล่าว นายสมควร รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ท่าช้าง กล่าวว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำเพิ่มขึ้น 80-90 ซม. จึงได้ประกาศเตือนชาวบ้านพอลดตอนช่วงสายระดับน้ำได้ล้นคลองเข้าท่วมบ้านเรือน ดีว่าก่อนหน้านี้น้ำได้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 4 บานเพื่อพร่องน้ำโดยผันเข้าสู่คลองชอย

เจ้าไปในนาข้าวที่ราษฎรปลูกไว้ประมาณ 3,000 ไร่ บ้างแล้ว โดยน้ำส่วนใหญ่จะไหลไปสู่บ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ก่อนไหลเข้าสู่คลองบางแก้ว ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ และผ่านประตูระบายน้ำบางแก้วเข้าสู่แม่น้ำยม ไหลไปทางกำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ด้าน นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำว่า อยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะมวลน้ำก้อนที่มาจากแม่น้ำยมสายเก่าจะผ่าน อ.กงไกรลาศ ก่อนเข้าเขต จ.พิษณุโลก ทาง ต.หนองแถม ก่อนเข้า ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม สำหรับระดับน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง 12.00 น.วันนี้ น้ำเพิ่มขึ้น 1.20 เมตร จึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครองสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยง ก่อนใช้รถแบ็กโฮของสำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก เสริมคันดินบริเวณตลิ่งที่ต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร เพราะเชื่อว่าระดับน้ำไม่น่าจะสูงขึ้นกว่านี้หากฝนไม่ตกลงมาอีก วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 13 เรื่องพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคลื่นลมแรง โดยระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังจากพายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่ บริเวณประเทศลาว

ตอนบน ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศพม่าแล้ว ลักษณะเช่นนี้ยังส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และตาก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากเนื่องจากฝนที่ตกหนักและสะสมไว้ด้วย คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้จะอ่อนกำลังและสลายไปในระยะต่อไป สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 21 สิงหาคมด้วย ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ที่นำทีมส่วนราชการในจังหวัดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยการใช้บักแบ็กป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพร่องน้ำส่วนเกิน บังคับให้ไหลไปเก็บไว้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับที่แม่น้ำยมสามารถรับได้ “นายกฯ อยากให้จังหวัดอื่นนำกรณีของ จ.สุโขทัย ไปศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหา น้ำ โดยเฉพาะบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ เพื่อให้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นจริง และผู้ว่าฯ ออกไปบัญชาการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง และมองปัญหาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร โดยสนใจทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากน้ำท่วมจะลดลงแล้วยังมีน้ำจากการผันเปลี่ยนทิศทางไปเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งปีหน้าด้วย ทั้งนี้ทุกขั้นตอนของการทำงานจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดประชาชนได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนให้ดีที่สุด” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำสูงสุดในแม่น้ำยมไหลจาก จ.แพร่ โดยไม่เข้าท่วมในพื้นที่ชุมชน และจะไหลต่อไปยัง จ.สุโขทัย ซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมการรับมือ ทั้งการพร่องน้ำหน้าประตูระบายน้ำยม เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำจากตอนบน และการลดน้ำเข้าคลองหกบาท เพื่อให้รับน้ำและระบายน้ำไปลงแม่น้ำน่านเหนือเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น เป็นการป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของ จ.สุโขทัย